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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  4  ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันศุกร์ที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
2. นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  1 
3. นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  2 
4. นายสมปอง  บัวพิม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
5. นายอำนาจ  เรืองจินดา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เมือง 
6. นางสาวเกวลิน  ชัยวัฒนากุลวานิช สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เมือง 
7. นางสาววิววิกา  กล้าแท้  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  5  อ.เมือง 
8. นายมนตรี  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.เมือง 
9. นายดำรงพล  กล้าจริง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  6  อ.เมือง 
10. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.ภูเขียว 
11. นายอลงกต  ลาสิทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.ภูเขียว 
12. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.ภูเขียว 
13. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.ภูเขียว 
14. นางจริยา  สุจริยา   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.แก้งคร้อ 
16. นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.จัตุรัส 
17. นายมนตรี  อินทรักษา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.จัตุรัส 
18. นายชัยสากล  มาสิงห ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.บ้านเขว้า 
19. นายวรวฒุิ  จิตร์จันทึก  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.บ้านเขว้า 
20. นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.หนองบัวแดง 
21. นายอำนาจ  ศรีหลง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.หนองบัวแดง 
22. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.หนองบัวแดง 
23. นางกาญจนา ชื่นจิตร   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
24. นายรุจาพงษ์ สิริเศรษฐานันท์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
25. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.บำเหน็จณรงค์ 
3. นายปรัชญา  แต่งทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.เทพสถิต 
27. นางสาวทรายศิรินทร์  ภูก่ันมาศกุล สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.เทพสถิต 
28. นายอธิชานนท์  มักขุนทด  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ซับใหญ่ 
29. นายสุรพล  ชาญตะคุ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.หนองบัวระเหว 
30. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.บ้านแท่น 
31. นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ภักดีชุมพล 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีลาการประชุม   
1. ลาป่วย 
    ไม่มี 

/2.ลากิจ... 
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2. ลากิจ 
1. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เมือง 
2. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.คอนสาร 
3. นายรณชัย  นามวิจิตร   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.คอนสาร 
4. นายสุธิชัย  พรมกุดตุ้ม   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.คอนสวรรค์ 
5. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เกษตรสมบูรณ์ 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีขาดการประชุม  
1. นายสถาพร  สงคราม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.เนินสง่า 

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระรูป  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
2. นายประวิทย์  ตรีสรานุวัฒนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายไถง  ครอบบัวบาน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4. นางสวรส  ปรีชานันท์   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายพิชัย  พรหมผุย   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
6. นายอดุลย์  ชูยะชัย   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
8. นายวัลลภ  ไชยคาน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
9. นายสมชัย  ทองคำ   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
10. นางทองคูณ  หาญเวช  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. นางสาวนวพรรษ  สกุลอนันท์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
12. นางมณีรัตน์  ชีวะไพบูลย์  ผู้อำนวยการกองคลัง  
13. นายนเรศ  รักเพ็ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
14. นายปรีชา  ชูสกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15. นางวราพร  ลีโนนอด   แทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นางสมหมาย แถวโสภา  รกท. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
17. นายสังเวียน งาหัตถี   แทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
18. นางสาวกานดา  กฤตศพัฒน์  รกน. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
19. นางสาวเกสรา  จันเขียด  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
20. จ่าเอกจิรายุทธ  แก้วนามอง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
21. พ.จ.อ.วรรลพ  แสนแก้ว  หัวหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
22. นางสาวอัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
23. นางสาวปิยนาถ  โพธิ์นอก  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
24. นางสุมาลี  ภโูสภา   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
25. นางสาวนิตยา บุญขุนทด  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
26. นางสาวพรศรี ไสยาสน์  รกน. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
27. นางวันเพ็ญ ปลูกชาลี   หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ 
28. นางลัดดาวรรณ  เบาสันเทียะ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

/รายชื่อ... 
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รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
1. นางสาวชญาภา  โคตรนาวัง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2. นางสาวมณฑาทิพย์  กลางสาทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. จ่าเอกปรีชา  มะลิดา   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
4. นางสาวยุพา  พินนอก   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. นางอรพันธ์  บุญเรือง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
6. จ่าสิบเอกเกรียงไกร  แต่งเส็ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นางปริศรา ใจอดทน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางสาวอภิรดี  ศรีโฉม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางสาวพัณณิตา  ไชยทองศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นางสาวนันทิดา  ประชากูล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
11. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนะโภคิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางสาวชุติมา  หาญเวช   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางศิริรัก  โทแก้ว   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางอัมรี  ปลื้มโชค   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15. นายภัทรกร  ประสพผล   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16. นางสุภาภรณ์  สลิดกุล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17. นางสาวลภสัรดา  ฝาชัยภูมิ  คนงาน 
18. นายทองพูน  ชาวิชัย   คนงาน 
19. นางเดือนเพ็ญ  เนตรพล  คนงาน 
20. นายศิรสิทธิ์  จันทสังข์  คนงาน 
21. นางสาวนาริน  หาญพยัคฆ์  คนงาน 
22. นายอรรถดิษฐ์  จันตะเสน    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
23. นางสาวขวัญศิริ  ชาติสีหราช  นักศึกษาฝึกงาน 
24. นายพีรพัฒน์  จำเริญจิตร  นักศึกษาฝึกงาน 
25. นางสาวนลยา บัวแก้ว  นักศึกษาฝึกงาน 
ผู้ขอเข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา    14.30 น. 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ               
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คณะผู้บริหาร     
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.30 น.  
วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันศุกร์ที่ 
1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ และการประชุมสภาในครั้งนี้ ได้มีการบันทึกเสียงไว้
เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ต่อไปกระผมนายสมปอง บัวพิม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ เขต 2 ทำหน้าที่ 

/เลขานุการ... 
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  
 
 
 
 
 
นายนพกรณ์ วัชรจำรูญ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิขอเรียนเชิญท่าน
กฤษฎา สงวนวงศ์ชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ               
ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว 
วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี                  
พ.ศ.2566 ครับ ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ วันนี้ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ติดภารกิจนะครับ ท่านได้
ทำหนังสือมอบหมายให้ ท่านพลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมและเสนอญัตติฯ 
แทนท่านนะครับ หนังสือมอบหมายถูกต้องนะครับ  
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
แจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี 1 สมาชิกลา  
1. ขอลาป่วย จำนวน - คน ไม่มีนะครับ 
2. ลากิจ 5 คน 
1. นายวรวุฒิ  ประภามณฑล เขต  3  อ.เมือง 
1. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ เขต  1 อ.คอนสาร  
3. นายรณชัย  นามวิจิตร เขต 2 อ.คอนสาร 
4. นายสุธิชัย  พรมกุดตุ้ม  เขต 1 อ.คอนสวรรค์ 
5. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์ เขต 3 อ.เกษตรสมบูรณ์  
แจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี  2   
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2                  
ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ มีไหมครับ              
ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การรับรองนะครับ 
เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ญัตติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
เชิญท่านนพกรณ์ วัชรจำรูญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
รายงานต่อสภาฯ ครับ  
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ท่านรองนายก              
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมนายนพกรณ์ วัชรจำรูญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ      
ขอมอบให้นางสาวเกวลิน   ชั ยวัฒ นกุลวานิ ช  เลขานุ การ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ อ่านรายงาน แทนครับ ขอบคุณครับ 
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นางสาวเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิทุ กท่ าน ดิฉันนางสาวเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับมอบหมายให้อ่าน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติฯ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.          
ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียน ประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีมติเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติ
เห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ โดยได้
กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการ จำนวน 3 วัน คือวันที่  21, 22, 23 สิงหาคม 
2566 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และกำหนดกรอบเวลา
พิจารณาโดยละเอียด จำนวน  2 วัน คือวันที่  25 , 26 สิงหาคม 
2566 เวลา 08.30 –  16.30 น. ณ สำนักงานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
ดำเนินการตามมติของสภาฯ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานดังนี้ 
1. คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเลือกนายนพกรณ์ วัชรจำรูญ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ เขต 3  
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนางสาวเกวลิน              
ชัยวัฒนกุลวานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
อำเภอเมืองชัยภูมิ เขต 2 เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
2. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ เสร็จสิ้นแล้ว 
3. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เริ่ม
ตั้ งแ ต่ ห ลั ก ก ารแ ล ะ เห ตุ ผ ล เรี ย งต าม ล ำดั บ เป็ น ร าย ข้ อ                              
ซึ่งผลการพิจารณาดังนี้ 
หลักการและเหตุผล 
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ  นี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖7 
ข้อ ๒ ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕66  
เป็นต้นไป 
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
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ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7  
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,240,000,000 บาท  
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงิน อุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้ งสิ้น  
1,240,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียด ตามแผนงานได้
ดังนี้ 
ก. ด้านบริหารทั่วไป 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม   187,323,220  บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม   
40,688,300 บาท   
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม  553,515,022  บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม  117,425,000 บาท   
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม  7,309,600 บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  2,219,700 บาท 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม 9,939,000 บาท 
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม  
7,740,100 บาท 
ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  
176,462,240 บาท 
2. แผนงานการเกษตร  ยอดรวม  25,469,900 บาท 
ง. ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
1. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม  111,907,918 บาท 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  1,240,000,000  บาท   
รวม  ๔  ด้าน  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจำนวน
รวมทั้งสิ้น 0 บาทดังนี ้
รวมรายจ่าย  จำนวนเงิน  0  บาท 
ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  ที่ ได้ รับอนุมัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
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ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชยัภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีหน้าที่รักษาการ  
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
๔. ในการพิจารณาครั้งนี้ไม่มีผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ   
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๐ และข้อ ๑๑๐ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565  
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาและศึกษารายละเอียดตาม
ระ เบี ยบ แล ะข้ อ กฎ ห ม ายที่ เกี่ ย วข้ อ งแล้ ว  จึ งมี ม ติ เป็ น                  
เอกฉันท์ให้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ตามร่างเดิมต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือที่จะได้นำเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พิจารณาในคราวประชุม         
ครั้งต่อไป รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา  ๑7.๐๐ น. 
ณ  สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายนพกรณ์ 
วัชรจำรูญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครับตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯได้อ่านรายงาน ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบนะครับ ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติฯ มติคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ เป็นเอกฉันท์ ให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ตามร่างเดิม ที่ประชุมรับทราบนะครับ 
ขั้นตอนต่อไป เชิญท่านเลขาอ่านระเบียบที่เก่ียวข้องครับ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม            
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565      
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลำดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงลงมตินั้นอีก 
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่อง
ก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่ง
ปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว 
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รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  
ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได้  
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
ให้แก่สมาชิกท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
ครับต่อไปในวาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ เชิญเลขาอ่านระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องครับ  
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
เชิญเลขานับองค์ประชุม 29 ท่าน รวมประธานและเลขา ประธาน
จะขอมติ เลยนะครับ สมาชิกท่ านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 28 ท่าน 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นงดออก
เสียง 1 ท่าน เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 28 ท่าน มติเป็น
เอกฉันท ์ 
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
2567  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มติเป็นเอกฉันท์ 
มติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เวลา 14.50 น. 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์สำนักงาน (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เชิญท่านพลเรือเอกสุวิทย์               
รองนายกฯ ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ              
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่าย 
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รายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  ขออนุญาตให้คุณไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านรองฯ ไถง  ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพครับ กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
มอบให้อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์สำนักงาน 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เรียน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีความจำเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่ วไป เกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน                
ค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
และครุภัณฑ์สำนักงาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่ ใช้ประจำกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ไม่คุ้มค่ากับการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษา , เครื่องพิมพ์  และตู้ เก็บเอกสาร มีไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
4 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 61,360 บาท รายละเอียดตาม
บัญชีโอนเงินงบประมาณแนบท้ายญัตติ ประกอบด้วย 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 ชุด  
งบประมาณ 20,000 บาท 
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 ชุด  
งบประมาณ 19,000 บาท 
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 8,000 บาท
4. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 หลังๆ ละ 3,590 
บาท  งบประมาณ 14,360 บาท 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ .25 63  ข้อ  27  “การโอน เงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ   จึงเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์
สำนักงาน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ต่อสภาฯ โดย
ถือปฏิบัติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ 
ถ้าไม่มีนะครับ ประธานจะขอมตินะครับ เชิญเลขานับองคป์ระชุมครับ 
สมาชิกฯ ทั้งหมด 27 ท่าน  รวมประธานและเลขานะครับ 
ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติ           
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์สำนักงาน (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ท่านกรุณายกมือด้วยครับ 
เห็นชอบ 26 ท่าน สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มี             
นะครับ เป็นว่างดออกเสียง 1 ท่าน มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง) เชิญท่านรอง               
สุวิทย์ ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ               
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  
และผู้ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง) มอบคุณไถง ครอบบัวบาน รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านรองฯ ไถง  ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพครับ กระผมนายไถง           
ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
มอบให้อ่านญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง)
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ              
ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง   ประกอบด้วย 
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1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอีหล่อ 
ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ 
1) ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 แห่ง จำนวน 2 
รายการ 
1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอีหล่อ จำนวน 2 
รายการ 
1.1.1 เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 25,๐๐0 บาท  เป็นเงิน 50,๐๐0 บาท 
1.1.2 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 
๑๖,๐๐0 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท 
รายการ 1.1.1 โดยคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2565 
ตั้งงบประมาณตามบัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565 รายการ 1.1.2 โดย
คุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2565    
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,000 บาท  
รวมรายการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์  ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒5
๖๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
ขอ ๖ การใชจ่ายเงินบำรุง ใหจ่ายเพ่ือการสาธารณสุขและการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
(๕) คาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุข 
วรรคสาม การใชจ่ายเงินบำรุงตาม (๕) ใหเสนอผู้บริหารทองถิ่นให
ความเห็นชอบแล้วเสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7303 
ลงวันที่  30  กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่ายจากเงิน
บำรุงให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
การใช้จ่ายเงินบำรุงเป็   นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบและเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                
จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยจ่ายจากเงินบำรุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรายการ
ข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  รักษาราชการแทน           
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ             
ถ้าไม่มีเชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 28 ท่าน              
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง)
กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 27 ท่าน สมาชิกท่านใดไม่
เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นว่างดออกเสียง 1 ท่าน    
มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 
เรื่องอ่ืน ๆ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเรื่องแจ้ง
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เป็นนโยบายของ              
ฝ่ายบริหารที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ รายละเอียดจะให้              
ท่านรองนายกได้นำเสนอต่อที่ประชุมนะครับ เรียนเชิญท่านไถง  
ครอบบัวบาน รองนายก เชิญครับ  
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระ ท่านมอบให้ผมได้นำเสนอ
นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 เรื่องดังนี้ครับ เรื่องที่ 1 การจัดตั้งสภาเยาวชนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องที่ 2 การจัดตั้งสภาการศึกษาชัยภูมิ 
เนื่องจากด้วยปัจจุบันเยาวชนของจังหวัดชัยภูมินะครับ มีจำนวนที่
มากมายซึ่งเขาจะต้องเป็นอนาคตของพ่ีน้องชาวชัยภูมิในโอกาส
ข้างหน้า ขณะเดียวกันเพ่ือสร้างศักยภาพให้เยาวชนของพวกเรา
ชาวชัยภูมิ ให้มีความเข้มแข็งนะครับ ท่านก็มีความประสงค์ที่จะ
เปิดเวทีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะใช้เวทีของกองการศึกษา
เพ่ือที่จะเอาน้อง ๆ 26 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนะครับ โดยแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีประธานนักเรียนใน           
แต่ละโรงเรียนนะครับ มีทั้งหมด 26 ท่าน เอา 26 ท่านมาหลอม
รวมกันเป็นสภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยให้
เขาได้เลือกกันว่าใครจะเป็นประธานเยาวชนของสภาเยาวชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ ซึ่งก็เป็นมอบให้กองการศึกษา
ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ครับ อันนั้นคือเรื่องท่ี 1 เรื่องท่ี 2  
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การจัดตั้งสภาการศึกษาชัยภูมิ เนื่องจากปัจจุบันนะครับ ระบบ
การศึกษาโดยรวมของจังหวัดชัยภูมินั้น มีการขับเคลื่อนอย่างไม่
เป็นระบบนะครับ ถึงแม้นจะมีเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาคท้องถิ่นนะครับ ทุกส่วนที่กล่าวถึงนั้น  ก็มี
บทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิทั้งสิ้น แต่ด้วย
การทำงานแบบแยกส่วน จึงทำให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนั้น 
ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรนะครับ ยังมีความล้าหลังอยู่ นายอร่าม โล่ห์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูมิ ของเราก็ปรารถนาที่จะเอาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยกองการศึกษาฯ เป็นตัวขับเคลื่อนสภาการศึกษา
ชัยภูมินะครับ โดยท่านนายกเป็นนายกสภาการศึกษาประกอบไป
ด้วยคณะกรรมการในทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ทุก ๆ ภาคส่วนนะครับ มาเป็นกรรมการ
สภาการศึกษาชัยภูมิ เพ่ือที่จะขับเคลื่อนโดยรวมนะครับ ไม่ใช่
ขับเคลื่อนเฉพาะท้องถิ่น ในภาพของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อที่จะพัฒนา
ด้านการศึกษาของพวกเราในโอกาสต่อไป ท่านเลยมอบหมาย            
ให้ผมได้มานำเรียนสภาเพ่ือทราบครับ ขอบคุณครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ                   
เชิญท่านสุรพลครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ กระผม
นายสุรพล ชาญตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
เขตอำเภอหนองบัวระเหวครับ ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ครับ
ท่านประธานครับ ผมนั้นมีเรื่องอยากฝากนะครับ ถึงคณะผู้บริหาร
อยู่  2 - 3 เรื่องนะครับ ขอรบกวนใช้เวลาสภาสั้น  ๆ นะครับ 
ประการที่ 1 นะครับ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ผ่านการ
ยกมือนะครับ รับร่างข้อบัญญัติเป็นข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ 2567 นะครับ                
ซึ่งสภาแห่งนี้ก็มีความเห็นชอบนะครับ ที่จะให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดโดยคณะผู้บริหารนั้นได้ใช้นโยบายในการบริหารแผนงาน
งบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2567 นะครับ               
ซึ่งขณะนี้นั้นนะครับ ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณนะครับ 2566 นะครับ 
ผมนั้นอยากฝากนะครับ ถึงคณะผู้บริหารว่าเมื่อสภาแห่งนี้นะครับ 
ได้ผ่านร่างข้อบัญญัติปี 2567 ไปนะครับ เมื่อถึงคราวดำเนินการ
ในปีงบประมาณก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารนั้นนะครับ ได้เร่งรีบ
ดำเนินโครงการต่าง ๆ นะครับ ที่อยู่ในข้อบัญญัตินะครับ ซึ่งเป็น
แผนงานที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน              
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ แล้วก็เป็นการพัฒนาจังหวัดชัยภูมินะครับ 
หลายโครงการนะครับ ที่อยู่ในร่าง ในข้อบัญญัติงบประมาณ              
ปี 2567 นะครับ ก็อยากให้เร่งรีบนะครับ ก็ถือว่าคณะผู้บริหาร 
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ได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับ ในการที่จะให้สภาได้พิจารณาเกี่ยวกับ
ข้อบัญ ญั ติ ดั งกล่ าวนะครับ  ทั นตามระเบี ยบนะครับของ
กระทรวงมหาดไทย โดยไม่ได้ยืดเยื้อนะครับ ก็ถือว่าการบริหารนั้น
นะครับ อยู่ในขอบเขตที่น่าชื่นชมนะครับ ที่ได้ให้สภาได้พิจารณา
ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณในวันนี้นะครับ เรื่องที่ 2 นะครับ เรื่อง
การบริหารงบประมาณ ในปี 2566 ซึ่งใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ 
ภายในกันยายนที่จะถึงนะครับ อยากให้โครงการต่าง ๆ นะครับ 
ฝากให้ทางคณะผู้บริหารได้เร่งรีบนะครับ พิจารณาดูโครงการต่าง ๆ  
ที่ค้างคานะครับ อยากให้การบริหารการทำโครงการนั้นให้แล้ว
เสร็จนะครับ เพ่ือพ่ีน้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์นะครับ ก็ไม่
อยากจะพูดถึง การบริหารงานในยุคก่อน ๆ นะครับ แม้แต่จะสิ้น
ปีงบประมาณโครงการต่าง ๆ ยังเหลือมากมายเหลือเกินนะครับ  
ที่ ผ่ านมาไม่อยากให้ทางคณะบริหารชุดนี้ นะครับ  ได้ เป็ น
เหมือนเดิม ๆ ที่ผ่านมา เพราะทำให้พ่ีน้องประชาชนได้เสียโอกาส 
ขาดโอกาส อย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งในสภาว่างบประมาณปีนี้ 
ไปทำปีถัด ๆ ไปนะครับ เป็นโครงการสะสมไปเรื่อย ๆ นะครับ                
ซึ่งได้ถือว่าได้ทำให้พี่น้องประชาชนได้ขาดโอกาส ในการที่จะได้รับ
การพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ครับ ซึ่งใน
ขนาดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับ ก็อยากฝากถึงคณะ
ผู้บริหารได้เร่งรีบในการที่จะนำโครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงนะครับ 
เพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนต่อไปนะครับ เรื่องที่ 3 ครับท่าน
ประธานครับ เรื่องเครื่องจักรชุดซ่อมถนนลาดยางขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนะครับ ก่อนอ่ืนต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ 
ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านคณะผู้บริหาร ที่ได้
อนุมัติให้นะครับ เครื่องจักรซ่อมชุดใหญ่นะครับ ลงไปช่วยแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อน กับพ่ีน้องชาวอำเภอหนองบัวระเหวนะครับ 
ซึ่งถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
สองเส้นทางนะครับ เสียหายมากนะครับ มีทั้งที่ผมเข้าไปดูนะครับ 
ก็มีทั้งท่ีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุดซ่อมของเราที่จะบรรเทา
นะครับ แล้วก็มีบางช่วง บางตอนที่ถนนนั้นมันเลาะนะครับ มีหลาย
เส้นทางที่สามปีน่ะครับที่ผ่านมา ไม่ได้รับการดูแลแก้ไขนะครับ            
ก็เห็นใจพ่ีน้องประชาชน บางเขตรอยต่อก็นำลูกรัง ไปทับลาดยางครับ 
ขนาดนี้ฝนตกมาไม่จืดครับท่านประธานครับ ก็อยากนำเรียนนะครับ 
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารนะครับ ว่าช่วยเร่งรีบนะครับ 
ก็ช่วยขันน๊อตชุดกองช่างเราสักหน่อยนะครับ เพราะผมไปดูแล้ว
นะครับ ประสิทธิภาพการทำงาน ถ้าทำจริง ทำดี ทำเร็วมากนะครับ 
ผมไปดูการโรยยางแล้วก็ การทับผิวซ่อมผิวนะครับ หลังจากที่เรา
บดอัดถนนไว้เสร็จเรียบร้อย ประมาณ 10นาทีครับ ประสิทธิภาพ
สูงมาก ไปเร็วมากนะครับ แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ต้องยอมรับ
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรา จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้อย่างไรก็ 
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คือในระบบราชการนะครับท่านประธาน กว่าจะไปถึงก็สิบโมงนะครับ 
บ่ายสาม สี่โมงเย็นก็เริ่มจะเก็บเครื่องจักรนะครับ งานกำลังออก 
กำลังต่อเนื่องนะครับ อันนี้แหละที่จะฝากไปยังคณะผู้บริหารว่า 
เราจะสามารถปรับปรุง วิธีการทำงานในระบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือระบบราชการ ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ 
เพ่ือตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
ผมก็อยากให้เสร็จเข้าคิวปั้บ มีแผนงานทำ นับวันให้งานมันตรง               
ให้เสร็จ อำเภออ่ืน ๆ ก็คงรออีกนะครับ เป็นจำนวนมาก ก็อยาก
ฝากท่านประธานนะครับว่า ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรา 
โดยเฉพาะการได้รถ ชุดปูถนนมาอีก 1 ชุดนะครับ ถ้าเราทำแผน
กองช่างนะครับ ทำชุดพวกพนักงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพผม  
ว่าจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ที่ถนนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในหลายเขตหลายอำเภอนะครับ ที่เสียหายชำรุดจะได้
รวดเร็ว ทันต่อความเดือดร้อน ของพ่ีน้องประชาชนก็ ขอฝากท่าน
ประธานไปยังผู้บริหารครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ               
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ จะได้ให้ท่านรองนายก
ตอบทีเดียวครับ เชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ  
 
ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ นายอภิสิทธิ์        
เวียนวิเศษ อำเภอแก้งคร้อ เขต 2 ในนามสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิครับ ขออนุญาตเวลาสั่น  ๆ นิดหนึ่งนะครับ 
เกี่ยวกับที่ผ่านมานะครับ ในห้วงวันที่ 24 - 27 นะครับ ทางตัว
กระผมเองนะครับ ได้เสียลูกชายอันเป็นที่รักไปนะครับ แล้วก็ต้อง
กราบขอบพระคุณนะครับ ท่านนายก ท่านรองนายก ทั้ง 3 ท่าน 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกกอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
ที่ ได้มีไมตรีจิตนะครับ ที่ ได้ส่งพวงหรีดนะครับ ไปเคารพศพ
ตลอดจน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ที่มูลนิธิแก้งคร้อนะครับ 
วันนี้ผมมีความรู้สึก ซาบซึ้งในไมตรีจิตของทุก ๆ ท่านนะครับ              
ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่าวัน
นั้นอาจจะเพ่ือนสมาชิกหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องพวกเรา              
ที่มีก็ไปร่วมวันงานในวันฌาปนกิจวันนั้นวันที่ 27 อาจจะต้อนรับ
ขับสู้ไม่ทั่วถึงนะครับ ผมในนามเจ้าภาพนะครับ ก็ต้องกราบขอ
อภัยมา ณ ในโอกาสนี้ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ  
มีสมาชิกท่านใดจะอธิบายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านกฤษฎาครับ 
 
เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกทั้ง 3 ท่านนะครับ ท่านที่
ปรึกษา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา             
ที่ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย ครับ เขต 1 
อำเภอบำเหน็จณรงค์นะครับ ท่านประธานครับ สืบเนื่องจาก 
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เมื่อวานนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักเลขานะครับ มีการจัดโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ
จังหวัดนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ ผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ          
นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ             
ที่มีส่วนร่วมในการตั้งแต่ประสานงานแล้วก็ตั้งเต็นท์ทุกสิ่งทุกอย่าง
นะครับ จนงานออกมาเรียบร้อยดีนะครับ ก็ได้รับคำชื่นชมนะครับ
จากผู้นำท้องถิ่นนะครับ แล้วก็รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
นะครับ ที่เข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลบริการให้กับพ่ีน้อง
ในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์นะครับ ซึ่งผมเห็นว่าโครงการนี้นะครับ
เริ่มต้นด้วยดำริของท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระนะครับ ที่ต้องการจะ
เข้าไปในพ้ืนที่แต่ละอำเภอในการที่จะรับฟังปัญหานะครับ            
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในแต่ละอำเภอนะครับ ซึ่งเมื่อ
วานก็เป็นเขตของอำเภอบำเหน็จณรงค์ ก็มีผู้นำหลายท่านนะครับ
ได้ยื่นคำขอความอนุเคราะห์นะครับ  ไม่ว่าจะเป็นทั้งกำนัน – 
ผู้ใหญ่บ้าน ทางนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หลาย ๆ ตำบลนะครับ แล้วก็ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนนะครับ              
ที่ต้องการให้ทาง อบจ.โดยการนำของท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระ 
นะครับ ต้องการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้าง
พ้ืนฐานนะครับ ที่เราไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลาหลาย 10 ปี              
นะครับ ยกตัวอย่างเช่นถนนในเขตพ้ืนที่ของผมนะครับ จากเมื่อ
ได้รับการถ่ายโอนจากทางหลวงชนบทในปี 2547 เราได้แต่งาน
แต่ถนน แต่เราก็ไม่ได้เงินในการที่จะพัฒนามาด้วยนะครับ ซึ่งทั้งหมด
ถ่ายโอนมาประมาณ 147 สายทางพันกว่ากิโลเมตรนะครับ ตั้งแต่
ปี 2547 เป็นภาระให้กับองค์งการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิของ
เรามาโดยตลอดนะครับ ซึ่งท่านสมาชิกท่านเก่าก็จะทราบอยู่                
แต่สมาชิกใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับ  ตรงนี้นะครับ ก็เป็น
เหตุผลที่ว่าทำให้ อบจ.ของเราไม่มีงบประมาณในการที่จะไปทำ
ก่อสร้างใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซมนะครับ  เมื่อวานผมก็ได้               
มีโอกาสได้คุยกับทางท่านนายกอร่าม ท่านก็จะพยายามหา
งบประมาณในส่วนนอกจะเป็นเงินอะไรนี่ เสร็จแล้วต้องดูอีกทีหนึ่ง
นะครับ เสร็จแล้วท่านก็รีบเข้ากรุงเทพฯ นะครับเพ่ือที่จะไป
ติดตามงบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่ท่านจะสามารถประสานขอมา
ได้นะครับ ที่ในการที่จะมาแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องในจังหวัดชัยภูมิ
ของเราในทุก ๆ อำเภอนะครับ ก็ขอชื่นชมท่านนายกแล้วก็หัวหน้า
ส่วนราชการ ท่านปลัด ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ       
ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ขอขอบคุณไว้      
ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 
เชิญท่านชาญณรงค์ครับ 
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เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพครับ
ท่านหัวหน้าส่วน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ มี 3 - 4 เรื่อง
นะครับ ที่อยากจะนำเรียนใช้เวลาไม่นานครับ ทราบว่าตอนนี้
อากาศร้อนเนื่ องจากแอร์เสียนะครับ  เรื่องแรกขออนุญาต
สนับสนุนแนวความคิดของท่าน สจ.สุรพล ครับ คือปัญหาในการ
แก้ไขเรื่องเจ้าหน้าที่หรือคณะช่างนะครับ  ขออนุญาตนะครับ                    
ท่านผอ.กองช่างปัญหาที่มันเกิดข้ึน รถยางที่จะไปซ่อมถนนนะครับ
อยากจะให้วัตถุดิบมันเป็นไปได้ไหม ว่าสมมุตินะครับ ที่อยู่เขต
อำเภอหนองบัวระเหว เอาวัตถุดิบไปกองไว้ใกล้ ๆ ได้ไหมนะครับ
ส่วนหนึ่งผมเห็นนะครับ เอารถมาบรรทุกจาก อบจ. แล้วไปวันละรถ
ทำงานวันละรถ 2 รถ เตรียมความพร้อมก่อนผิดระเบียบไหมครับ
นี่คือคำถามแรกนะครับ ขออนุญาตคำถามที่ 2 ครับในกรณีที่มี
หนังสือนะครับ ว่าค่าตอบแทนหรือค่าล่วงเวลาให้ข้าราชการมี
ให้กับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่พนักงานหรือไม่นะครับ ตรงนี้เป็น
ห่วงเจ้าหน้าที่ถามว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะได้รับหรือไม่นะครับ       
ส่วนการลงไปในพื้นที่ 3 โมงเช้าถึง 4 โมงผมเข้าใจครับ อย่างภักดี
ชุมพล อำเภอของผมกรณีตัวอย่างเจาะบาดาลครับ ไปถึงนั่น 4 
โมงเช้า ผมก็ถามทำไมถึงมาสายก็เข้าใจครับ กว่าจะเบิกน้ำมันได้
นะครับท่านฝากท่านประธานนะครับ ถึงฝ่ายบริหารด้วยนะครับ 
ว่าการเบิกน้ำมันบางครั้งน้ำมันก็หมดบางครั้งนะครับ คนถือกุญแจ
ก็มาสายบางครั้งนะครับ น้ำมันหลายสายที่จะต้องออกเดินทาง
เพ่ือที่จะทำงานให้กับพ่ีน้องหลายพ้ืนที่ก็มารออยู่ที่เดียวนะครับ 
วิธีการแก้ปัญหาอยากจะเสนอนะครับ อยากจะเสนอว่าในกรณีที่
วัตถุดิบ ถ้าไปอยู่หน้างาน วัตุดิบที่จะสร้างและไปซ่อมถนนนะครับ 
ถ้าคำนวณแล้วนะครับ อาจจะเหลือมาก เหลือน้อยก็ให้กองช่างมา
คำนวณดูตรงนี้ก็คงจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับความ
ต้องการของพ่ีน้องได้ในหลายพ้ืนที่นะครับ เรื่องถัดมาก็คือตามที่ได้ดู
ข่าวนะครับการเลือกตั้ง 14 พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ จังหวัด
ชัยภูมิได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 7 เขต 7 ท่าน ทราบว่าทั้ง 
7 ท่านนะครับ เป็นฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดดำริของท่านนายกนะครับ 
ด้วยความเคารพ ท่านก็เคยปรารภว่าอยากจะให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร อยู่ในสายงานเดียวกัน เชื่อครับว่าท่านนายกมี Power           
มีความสามารถจากประสบการณ์ของท่านนะครับ ถ้าเป็นรัฐบาล
แล้วพ่ีน้องนะครับใน 16 อำเภอ 36 เขตโดยพ้ืนที่ของสมาชิก
สภาจังหวัดและพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมินั้น คิดว่านะครับ คงจะไม่
เกินความสามารถของท่านนายกอร่ามขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
ประสานงบประมาณ ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับ ทำอะไรมันก็ง่าย
ทำอะไรมันก็สะดวก ความต้องการของพ่ีน้องครับมีหลายเขต
หลายพ้ืนที่นะครับ อย่างไรก็ฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารด้วย 
พิจารณาในข้อนี้เรื่องถัดมาครับต้องขอบคุณท่านรองไถงครับ         
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ที่เข้าร่วมประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอภักดีชุมพลครับและ
ท่ านผู้ ใหญ่ บ้ าน ได้ เสนอหลายข้อ เสนอให้ กับท่ านนะครับ                                                   
อย่าลืมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าท่านไม่ทำนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ใหญ่บ้านจะ
พากันมาหาท่านรองไถง นะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแน่นอนนะครับ อีกเรื่องสุดท้าย
ครับดังที่ผมนำเรียนแหละครับ ว่าท่านนายกนะครับ สามารถมี 
Connection หลาย Connection ก็คงจะเป็นความหวังของ                 
พ่ีน้องชาวชัยภูมิครับทั้ ง 36  เขตทั้ ง 16 อำเภอ ก็คงจะได้
งบประมาณที่ไม่น้อยหน้าจังหวัดอ่ืนนะครับ ก็คงจะฝากไว้เพียง
เท่านี้ขอบคุณครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอธิบายหรือไม่ครับ เชิญท่านเกวลินครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ วันนี้นะคะประชาชนในเขตอำเภอเมือง 
เขต 2 ค่ะฝากขอบคุณท่านนายกอร่าม ผ่านท่านรอง และผอ.กองช่าง 
แล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนดังนี้นะคะ อันแรกค่ะก็คือการให้ความอนุเคราะห์การให้
หินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านโนนกอก ตำบลรอบเมืองค่ะ ซึ่งถนน
สายนี้นะคะชำรุดมาตั้งแต่ปี 2564 ค่ะ ตอนนี้ได้รับการซ่อมแซม
แล้วประชาชนก็สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกค่ะ ข้อ 2 ค่ะ             
การซ่อมแซมไฟฟ้าการซ่อมแซมไฟถนนสายบ้านหนองหญ้ารังกา – 
ห้วยบงค่ะ ตำบลโพนทอง ซึ่งไฟนี้นะคะ ดับมาประมาณ 1 เดือนค่ะ
ตอนนี้ได้รับการซ่อมแซมแล้วประชาชนก็สามารถใช้ประโยชน์  
จากไฟฟ้าตรงนี้ ได้แล้วค่ะ  ข้อ 3 ค่ะต้องขอขอบคุณรถน้ ำ                      
จากอบจ. และรถเจาะบ่อบาดาลนะคะ ที่ไปช่วยเหลือประชาชน 
บ้านนาวัง หมู่ 10 ตำบลนาเสียว ที่ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใน
การใช้ในการอุปโภคบริโภคค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องมา  
ณ ที่มีค่ะ  
เชิญท่านขาญณรงค์ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาครับ เมื่อสักครู่อีก 1 ข้อครับ กลัวจะกิน
เวลาเพ่ือนสมาชิกครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ มีอีกเรื่อง
หนึ่งครับเนื่องจากงบประมาณข้อบัญญัติในปี 2566 ครับ ในเขต
อำเภอภักดีชุมพลนั้น ได้งบประมาณลงที่สี่แยกเจาทอง ตอนนี้                 
นะครับ ก็ยังขาดอีกประมาณ 200 ตารางเมตรนะครับ ท่าน ผอ.ครับ
พอดีอาทิตย์ที่แล้ว กองช่างได้ลงไปสำรวจแล้วครับ ก็คือที่ถามท่าน
ผอ.นี่ อยากจะฝากถึงท่านรองนายกนะครับ ช่วยพิจารณาด้วยครับ
เพราะว่ากลางคืนนะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีคนชนเสาไฟฟ้าครับ
เรื่องไฟส่องสว่าง และตรงทางร่วมแยกครบั ตรงสี่แยกเจาทอง  
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ที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหา เพราะว่าเจ้าของที่ตรงที่ปั๊มน้ำมันนะครับ
ตรงนั้นเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาเต็มที่ มันจะมีอาคารอยู่หลังหนึ่งที่จะบัง 
และพ่ีน้องที่มาจากทางป้อมตำรวจครับ ก็จะมองไม่เห็นพี่น้องที่มา
จากทางอำเภอ ก็จะหลบหลุมที่ผมบอกนี่แหละครับประมาณ 
200 ตารางเมตรนะครับ ก็คงจะไม่น่าจะเกินงบประมาณที่ฝ่าย
บริหารที่พอจะผลักดันให้ได้นะครับ ทั้งนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะมีไฟส่องสว่าง
ครับ ที่เป็นพ้ืนที่และเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ หลังจากทำถนนเสร็จแล้วนะครับ
ถนนดีถนนวิ่งได้นะครับ ก็ลืมเบรกครับด้วยความมืด ด้วยความที่
ไม่ชินทางนะครับ พ่ีน้องที่มาจากเกษตรสมบูรณ์ พ่ีน้องที่มาจาก
หนองบัวแดง พ่ีน้องจะไปชุมแพ ส่วนหนึ่งครับ ตรงนี้หลงกันเรื่อยครับ
ป้ายบอกจราจรก็ไม่มีนะครับ ขออนุญาตนะครับท่านประธาน
อาทิตย์หน้านะครับ ขอเชิญท่าน ผอ.ลงไปดูพ้ืนที่นะครับ จะได้
เห็นภาพสิ่งที่ผมได้เล่าในสภานะครับ ในวันนี้นะครับ อย่างไรก็ขอ
ฝากนะครับท่านรองครับ อีกสัก 200 ตารางเมตรครับ จะเป็น
พระคุณอย่างสูงครับ สำหรับพี่น้องชาวภักดีชุมพลครับ  
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ สืบเนื่องจากการ
อภิปรายเป็นไปของท่านอภิสิทธิ์นะครับ ในนามสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจต่อการ
จากไปของลูกชาย ท่านรองอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษและท่านจริยา                
สุจริยาอีกครั้งนะครับ เชิญท่านรองสุวิทย์ครับ  
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมทุกท่านครับ ผมพลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ             
ที่อภิปรายที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ครับ โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภา
หนองบัวระเหวนะครับ ท่านสมาชิกภักดีชุมพลนะครับ ที่ ให้
ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบราชการก็ตามนะครับ               
องค์บุคคลของข้าราชการหรือว่าลูกจ้างที่ไปทำงานในพ้ืนที่นะครับ
แม้แต่ค่าล่วงเวลานะครับ เมื่อวานนี้ผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะค่าล่วงเวลานะครับ ก็กำลังพิจารณาให้กับ                 
พ่ีน้องข้าราชการ แล้วก็ท่านพนักงานลูกจ้างของเรานะครับ               
เรื่องไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟส่องสว่างก็ตามนะครับ ก็อยู่               
ในโครงการที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะท่านที่ให้เร่งรัด
นะครับ ข้อบัญญัติอันนี้ทางนายก แล้วก็ผู้บริหารก็ได้คุยกันเป็น
การส่วนตัว ว่าปีหน้าทั้งปีนั้น เราจะเน้นเรื่องสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน เป็นหลักนะครับ จะสังเกตได้ว่าในข้อบัญญัติก็ตามหรือว่า
ในงบประมาณในการพัฒนาก็ตามจะลงไปสู่สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
เป็นหลักนะครับ สำหรับวันนี้ก็ได้มีการ 

/ประชุม... 
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ประชุมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมเติม                
ในการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ  และงบประมาณเหลือจ่ายในส่วนกลาง  เราก็กำลั ง
ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับ ก็ในสิ่งที่ท่านเสนอแนะมาทุก
เรื่องราวนะครับ ผมก็อยู่ในบันทึกการประชุมทั้งหมดแล้วครับ                 
ผมคิดว่าในสิ่งที่ทุกท่านได้เสนอแนะผ่านไปยังนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินั้น ผมคิดว่าทางผู้บริหารโดยเฉพาะท่าน
อร่าม โล่ห์วีระ  ท่านมีความตั้งอกตั้งใจอย่างยิ่งในการที่จะทำให้            
พ่ีน้องประชาชนของเราอยู่ดีมีสุขนะครับ อย่างไรก็ตามผมต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ที่เห็นชอบกับข้อบัญญัตินะครับ
ซึ่งมีความแตกต่างจากปีที่ผ่าน ๆ มาเพราะเหตุว่าในปีหน้านั้นเรา
จะมีงบประมาณก็ตาม เครื่องมือก็ตามมากกว่าปกติกว่าทุกปี
เพราะฉะนั้นปีงบประมาณหน้านั้น เป็นปีที่เราจะทำงานกันอย่าง
หนักนะครับ แล้วก็ผมคิดว่าคงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพ่ีน้อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เป็นอย่างดีนะครับ ก็มี
อะไรก็ปีหน้าเป็นปีที่ เราจะต้องเร่งรัดร่วมกันนะครับ  ก็ต้อง
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ แล้วก็ขอยืนยันว่าข้อเสนอแนะ
ของท่านในวันนี้ ผู้ บริหารจะรับ ไปปฏิบัติทุ ก เรื่องราวครับ              
ขอบคุณครับ  
ครับมีท่านใดจะอธิบายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนเรศครับ 
 
ครบักราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการฟังประชุมทุกท่าน
ผมนเรศ รักเพ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบข้อซักถาม
ของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอ
หนองบัวระเหวครับ ในข้อที่ 3 ท่านถามว่าเครื่องจักรของ อบจ.
มาสายกับเร็ว ขออนุญาตชี้แจ้งอย่างนี้ครับท่านเครื่องจักรจริง ๆ
มันก็ชำรุด แล้วก็มีไม่กี่ชุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ครบชุดมันก็ไป
อย่างที่ท่านบอกนะครับ ไปเช้ากับเย็นได้ ทำไมถึงกลับเย็นได้
เพราะว่ามันยังมีวัสดุ  ไม่ว่าจะเป็นยาง ไม่ว่าจะเป็นหินยังอยู่                                
ยังทำงานได้ แต่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าวัสดุมันหมด ช่วงนั้น              
ก็หลายครั้งถามลูกน้องว่าทำไมเราไม่ทำอย่างโน้นอย่างนี้ ได้ทราบ
จากลูกน้องว่ามันหมด วัสดุมันหมด เราอยู่เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็
ต้องกลับ ผมในนาม ผอ.กองช่างก็บอกว่าเอาอย่างนี้  อย่าไปฟรีไป
แล้วก็สะพายเครื่องตัดหญ้าไปด้วย เราก็ได้จัดชื้อเครื่องตัดหญ้าไป
แล้ว ไปตัดหญ้าข้างถนนก่อนอย่ากลับฟรี เพราะผมก็โดนตำหนิ
ในทางไปประชุมจังหวัด เขาก็ตำหนิมาเหมือนกันว่าทำไหม อบจ. 
ไปสายและกลับเร็ว คือเราไม่ทราบปัญหาว่าปัญหามันเกิดอย่างไร
แต่ถ้าเกิดเครืองจักรมีครบชุดอย่างนี้ ผมจัด 

/ชุด... 



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดไปเลย 2 เที่ยว มีถัง ถ้ามีออยเลอร์ก็ตอนนี้เราไม่มีรถออยเลอร์ 
ก็สำคัญเพราะว่าถ้าน้ำมันหมดมันก็ไปไม่ได้ และอีกอย่างรถยาง                      
ก็สำคัญ เราไม่มีรถยางไปเติมมันก็ใช้ได้แค่นั้น  หินก็มีแค่นั้น              
เขาบรรทุกไปแค่นั้นเพราะว่าเครื่องจักรเราแยกไปหลาย ๆ เขต
เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะนี้มันก็เป็นมานานแล้ว แต่ว่าก็
พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ ในส่วนของกองกำลังเครื่องจักร
ถ้าเกิดได้มาน่าจะเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์อย่างที่ท่าน ๆ ว่าและ             
ในส่ วนของรถที่ ได้ ม ากำลั งจั ดขบวน เราได้ ตรวจรับแล้ ว                               
เดี๋ยวก็คงจัดกระบวนไปนะครับท่านก็เรียนเบื้องต้นอย่างนี้ แล้วขอ
อนุญาตตอบข้อซักถามของท่าน สจ.เขตภักดีชุมพลนะครับ                
ว่าเราไปกองได้ไหมหินตรงนั้น วัสดุเราไปทำได้ไหม ทำได้ท่านทำ
ได้แต่อันนี้ทำไมเราไม่ทำ เพราะว่าเราไม่มีรถตัก ไม่มีรถแม็คโคร            
มันไม่ครบชุดไงท่าน ถ้าผมเอาไปกองไว้ ผมก็ไปบอกกับกำนัน – 
ผู้ใหญ่บ้าน ท่านมีเครื่องจักรไหม สจ.ท่านมีเครื่องจักรไหม ขอความ
อนุ เคราะห์ ตั ก ให้ รถ  อบจ . สั กหน่ อย  ผมจะเอาหิ น คลุ ก               
ไปกองและอีกส่วนหนึ่งก็รถแม็คโคร ผมก็ตักอยู่นี่ ถ้าเกิดผมมุดไป 
มุดมา ผมก็ไม่มีที่ตักนะครับ ท่านก็เลยต้องใช้วิธีนี้  ถ้าเกิดที่นั้นมี                             
ก็โอเคได้อยู่ก็ทยอยไปตามสายทางนั้น สมัยก่อนก็ไปลงอย่างนั้น
มันเป็นบัญชาของนายกฯ ที่ให้ทำแบบนั้น แต่ว่าเราก็มีเหตุผลมี ๆ 
เหตุมีผลที่จะไปคุยกับท่านผู้บริหารว่ามันมีความจำเป็นที่ เรา
จะต้องทำอย่างนั่น ถ้าไปกองที่หน้างานมันก็ไม่ต้องเปลืองน้ำมัน 
เราไม่ต้องวิ่งวิ่งมาอันนี้ผมตระหนักดี ผมรู้ดีว่ามันควรที่จะเป็น
อย่างนั้นด้วยซ้ำไปนะครับ และในส่วนนั้นทำไมไม่คิดก่อน หรือว่า
ของมันหมดจะทำอย่างไรคิดครับ ของหมดเมื่อไหร่ คิดถูก
เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่คิดได้มันเป็นพ้ืนที่ที่คิดได้ เพราะลูกน้อง
ออก ไป มั น รู้ มั น ตั ก ไป เท่ า ไรมั น รู้ ว่ ามั น มี ตั ว เล ขบ อกอยู่                
แต่ขบวนการ ผมบอกให้ว่ามันมีหลายขั้นตอนออกจากกองช่างมัน
จะได้ของเลยเพราะฉะนั้นปัจจัยองค์ประกอบมันเยอะ ผมก็บอกว่า
ลูกน้องว่าทำไมไม่ตามแฟ้ม แฟ้มมันไม่มีขาเดิน มันไม่มีขาไม่มีเท้า
เดินเอง ต้องไปตามว่าออกจากกองช่างแล้วแฟ้ม มันไปไหน อย่า
ให้มันขัด อย่าให้มันติดแผนเราวางไว้ว่าเราจะซื้อวัสดุมันจะหมด
เมื่อไหร่เรารู้เรากะเราเกณฑ์ได้นะครับ แต่คราวนี้กระบวนการ มัน
ไม่ได้อยู่ที่กองช่าง กองเดียวที่จะได้วัสดุมา มันอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ 
อย่างนะครับ ขั้นตอนอะไรนะครับเราก็ตระหนักกองช่าง ก็
ตระหนัก ผมก็ตระหนักก็บอกลูกน้องว่า ผอ. เข้าไปก็เป็นหนังหน้า
ไฟก็โดนด่าอยู่ในสภา แล้วพวกท่านก็สนองหน่อยอย่าให้เขามาด่า 
ผอ. นี้ก็คือด่าทั้ งกองนั่นแหละผมตำหนิลูกน้องไปลูกน้องก็
รับทราบนะครับ ตอนนี้ก็ปรับดีขึ้นมาเยอะนะครับ ผมว่า ๘๐%    

 
 

/ที่... 
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ที่ฟัง ๆ ดูนะครับตั้งแต่ที่ผมย้ายมาปฏิบัติดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เอา
แค่ไม่ต้องถึง ๑๐๐ % นะครับ ๗๐ - ๘๐ - ๘๕ นี่ก็เกรด A นะไม่
ต้องเอาถงึ A+ ครับขอบคุณครับ 
เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
 
ครับเรียนท่านรองนายกครับ และท่านสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับ 
ผมนาย ณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุลครับ  ผมยอมรับในความเป็น
จริงในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ผมกับรองสมบัติ เคยขับรถไปเช่าซาเล้ง
ขับ ๒ คนแล้วแต่งตัวเป็นชาวบ้านเปลี่ยนกันขับ ผมยอมรับว่าพอ
ออกสนามลูกน้องผมก็อู้จริง ๆ นะครับ ไปช้ากลับเร็วนะครับแล้วก็
คือผมขอฝากท่านสมาชิกด้วยครับว่าทุกกรมกองนะคับของ อบจ. 
นะครับ ว่าถ้าเป็นการทำงานนั้นท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ก็คือตัวแทนของประชาชนในเขตนั้น ๆ ผมขอให้เป็นหูเป็น
ตานะครับ  แล้ วก็ช่ วยดูแลนะครับลู กน้ องผมด้วยนะครับ                 
ว่าถ้าไม่มี ข้าวกินซื้อให้กินด้วย แล้วก็ฝากฝังดูแลกันการทำงาน
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
เชิญท่านชาญณรงค์ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับ ท่าน
ผอ.กองช่างนะครับ คือด้วยความเคารพครับในเพ่ือนสมาชิกทุกคน
นะครับ ไม่ได้มีอคติไม่ได้มีความตั้งใจนะครับ ที่จะต่อว่ากองช่าง
เพราะว่าการจะแก้ไขปัญหานะครับ ที่มันเกิดขึ้นหลายต่อหลายปี
แล้วไม่ใช่เพ่ิงเกิดขึ้น ๔ - ๕ เดือนนะครับ คงจะแก้ไขระบบที่มัน 
มาก่อนแล้วไม่ได้นะครับ ต้องนำเรียนด้วยความเคารพคือเพ่ือน
สมาชิกทั้ง ๓๖ เขต ๑๖ อำเภอนะครับผมเชื่อนะครับ ว่าอย่างไร
นะครับ ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับท่าน ผอ.   นะครับ เห็นท่านผอ. 
พูดแล้วเหมือนสมาชิกผิดยังไงไม่รู้นะครับ   แต่ด้วยความเคารพ
ครับอาจจะเป็นความอัดอ้ันตันใจของท่าน ผอ.นะครับ หลายคน
หลายท่านหลายพ้ืนที่ครับ ที่ประสบปัญหาไม่ได้ต่างจากท่าน ผอ.
ครับ หลายพ้ืนที่โดนด่าหลายพ้ืนที่โดนว่านะครับก็มาพูดกันในที่
ประชุมสภาแห่งนี้ถามว่าเพื่อนสมาชิกนะครับหลายคนหลายท่านก็
คงจะไม่มีความตั้งใจที่จะว่าโดยเฉพาะท่านผอ.นะครับ ขออนุญาต
ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าปัญหาในพ้ืนที่มันเกิดอย่างนี้  เราจะแก้อย่างไร
นะครับ ในหลายพ้ืนที่ก็อาจจะมีความพร้อมเรื่องรถตักรถแม็คโคร 
เรื่องกองวัสดุต่าง ๆ หลายพื้นที่อาจจะไม่พร้อมหลายพื้นที่ที่พร้อม
ก็โชคดีไป หลายพ้ืนที่ที่ไม่พร้อมนะครับ เราก็ต้องว่ากันเรื่องของ
ความไม่พร้อมทราบนะครับ ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นั่น ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เป็นมานาน ถ้ามีเครื่องจักรอย่าง ท่าน ผอ.
ได้คุยแล้วว่าถ้ามีนะครับ เต็มไม้เต็มมือออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้ไป
หน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้นะครับ 

/ตรงนี้... 
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ตรงนี้ก็เห็นใจก็คงอีกจะไม่นานนะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก็จะ new look look new ขึ้นไปใหม่นะครับ ขอบคุณครับ 
ครับมีท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดอภิปรายนะครับ ประธานจะนัดประชุมสภา สามัญสมัยที่ 
๒ ครั้งที ่๕ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้อง
ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ ประธานขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา             16.30 น. 

รายงานฉบับนี้   เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สามัญ   สมัยที่ 2  
ครั้งที่  4  ประจำปี พ.ศ.2566  วันศุกร์ที่  1 กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

      
                                                                              

        (ลงชื่อ) .........................................................  
                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

 

 

 


